



www.opdc.go.th

โทรศัพท์ 0 2356 9999

โทรสาร 0 2281 8328

ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



มาริโอ้ เมาเร่อ ทำคนดีทั่วประเทศ มาพิชิตโกงด้านคอร์รัปชันกับ ก.พ.ร. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ในรายการ **Corruption Fight The Reality Show**

ปลุกกระแสต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) จัดโครงการ **Thailand Anti Corruption** ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ในการส่งเสริมยกย่องคนดี ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิเสธการนับถือคนไม่ดีทุจริตคอร์รัปชัน แต่งตั้งชูปดาร์คนดัง มาริโอ้ เมาเร่อ ร่วมทำคนดีปรากฏตัวแชร์ประสบการณ์พบเจอกลโกง

นายนครเชตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่อันดับหนึ่งต่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งจากรายงานของ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) พบว่าในแต่ละปีมูลค่าการให้สินบนสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีเม็ดเงินที่สูญเสีย เพราะการคอร์รัปชันถึง 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัญหาคอร์รัปชันนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ลายระบบธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายอาชญากรรม นำมาซึ่งปัญหาอาชญากรรมที่ร้ายแรง ขบวนการค้ายาเสพติด และสงคราม

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องปลุกพลังคนไทยทุกคน ทั้งประชาชน สื่อมวลชน และรัฐบาลในการร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยเริ่มที่การคอร์รัปชันใกล้ตัวก่อน แล้วค่อยๆขยายไปยังกลุ่มคนไกลเคียง และออกไปยังสังคมต่อไป เพราะ "คอร์รัปชันอยู่ที่ไหน สังคมจะถูกทำลายที่นั่น" สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการโทรทัศน์ โดยให้ "สื่อมวลชน" เป็นผู้เผยแพร่ และถ่ายทอด "จิตสำนึก" เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตในรูปแบบของ **Realty TV Show** ชื่อรายการ "**เรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show**" โดยมีผู้คนจากทุกสาขา ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในรายการได้ พร้อมทั้งยังมีการปลุกกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันครั้งนี้ด้วย Social Media ควบคู่กันไปอีกด้วย

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต่อว่า สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แต่งตั้งพระเอกหนุ่มสุดฮอต มาริโอ้ เมาเร่อ ร่วมปลุกกระแสต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย สาเหตุที่เลือกคุณมาริโอ้นั้น เนื่องจากที่ผ่านมาข่าวสารที่ปรากฏผ่านสื่อสารมวลชน ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนเป็นคนดี และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะช่วยปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัว และมีคนดีปรากฏตัวเข้าร่วมรายการ

ด้านนักแสดงชื่อดัง คุณมาริโอ้ เมาเร่อ กล่าวว่่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในวันนี้ สังคมไทยควรตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชัน เพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก เมื่อเจอกลโกง การทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในสังคมไม่ควรเพิกเฉยหรือมองข้ามให้เรื่องนั้นผ่านไป จึงขอเชิญชวนคนดีในสังคมร่วมพิชิตโกงทำลายคนชั่วให้หมด

"ถ้าคุณเป็นคนดี เราขอทำให้คุณมาพิชิตโกง ใน เรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง"

ชูปตาร์ผู้ได้รับการโหวตว่า เป็นศิลปินคนดี ยังกล่าวว่า "ทุกคนเป็นคนดีได้ และพิชิตโกงที่เกิดในชีวิตประจำวันได้ ก็ช่วยลดทุจริตคอร์รัปชันของประเทศลงครับ"

ด้าน **คุณปฎิมา ดันติคมน์** จากค่ายกันตนา ผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ของการสร้างกระแสต่อต้านคอร์รัปชันบนจอโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ใช้รูปแบบรายการ เรียลลิตี้ โชว์ เรื่องจริง คนจริง ปลุกกระแสสร้างคนดี พิชิตโกง ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรา รายการเรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวมเทคโนโลยีดิจิทัล ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกอาชีพได้มากขึ้น เรียลลิตี้ โชว์ จะให้ความสนุกสนานกับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยสาระความจริง อะไรคือคอร์รัปชันใกล้ตัว ป้องกันคอร์รัปชันอย่างไร และเป็นคนดีไม่โกงได้อย่างไร โดยรายการจะปลุกพลังคนในสังคมให้ออกมาบอกความจริง และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป้าหมายของโครงการคือ ปลุกกระแสคนดีทั้งประเทศ มาร่วมกันพิชิตโกง

รายการเรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง **Corruption Fight The Reality Show** ดำเนินรายการโดย พิธีกรคนดี **เพชรจำ วิเชียร กุศลมนมัย** เปิดรับสมัครประชาชนทั่วประเทศจากทุกสาขาอาชีพ ร่วมเป็นคนดี..พิชิตโกง โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ร่วมสมัครและบอกเล่าเรื่องราวของตนเองที่พบเจอประสบการณ์พิชิตโกงได้ที่ www.corruptionfight.com หรือ Facebook Fanpage ที่ facebook.com/CorruptionFightTheRealityShow หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2693-1000 เวลา 10.00 - 17.00 น. หรือ สมัครได้ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ณ Discovery Plaza ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี รอบคัดเลือกคนดีที่ได้รับการโหวตจากประชาชนสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศในรายการจะได้รับรางวัล **1,000,000** บาท (หนึ่งล้านบาท) เพราะคุณคือคนดี จึงมีสิทธิ์พิชิตเงินล้าน

.....
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณศิริลักษณ์ โสติดิกุล (จ๊ก) โทร. 08-1334-6647

คุณจุฑารัตน์ ถือชื่อ (เล็ก) โทร. 08-1817-7510